

Số:

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Báo cáo số 17/BC-TTHĐND, ngày 22/6/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Công văn số 32/TTHĐND, ngày 22/6/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện, khóa XIV.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã⁽¹⁾ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực, ngành quản lý, rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND huyện trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Khóa XIV đảm bảo đúng trọng tâm, đáp ứng kỳ vọng chính đáng của cử tri, cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Đăk Na

1.1. Đề nghị UBND huyện sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Long Tum (đoạn đi lên nhà rông).

1.2. Đề nghị UBND huyện đầu tư đường đi từ cầu treo thôn Kạch Lớn 1, nối tỉnh lộ 678 xã Đăk Sao đi thôn Đăk Rê 2, xã Đăk Na.

Trả lời: Đối với 02 nội nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau.

Hiện nay trung ương, tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan và UBND các xã rà soát đăng ký danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Trong đó ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các danh mục có tính trọng điểm, lan tỏa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hiện nay, các đơn vị đã hoàn thành việc đăng ký danh mục và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Qua rà soát, 02 danh mục trên chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn chương trình mục tiêu. Mặt khác, huyện Tu Mơ Rông là huyện nghèo, nguồn thu ngân sách trên địa bàn hạn chế chủ yếu dựa vào nguồn phân bổ của ngân sách cấp trên. Do đó, đối với kiến nghị trên vượt quá khả năng cân đối của ngân sách. Đối với kiến nghị của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị có liên quan, UBND xã Đăk Na rà soát, cân đối thực hiện đầu tư trong giai đoạn

(1) Công văn số 1445/UBND-VP, ngày 23/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

khi cân đối được nguồn theo quy định. Trước mắt UBND huyện đề nghị cử tri chủ động khắc phục để phục vụ đời sống. Đề nghị UBND xã Đăk Na tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về mục tiêu đầu tư cũng như kế hoạch vốn thực hiện các CTMT quốc gia giai đoạn 2021-2025 để nhân dân trên địa bàn biết. Đồng thời tiến hành rà soát theo kiến nghị của cử tri, trường hợp cần thiết phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện điều chỉnh danh mục thực hiện trên địa bàn theo quy định.

1.3. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng, ban chuyên môn liên quan thường xuyên kiểm tra, tets độ còn đối với các hàng quán bán rượu để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (*cơ quan Thường trực BCD 389 huyện*) xây dựng Kế hoạch kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo sớm Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (*trong đó có tets độ còn đối với các hàng quán bán rượu*) trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

2. Cử tri xã Đăk Sao

2.1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng, ban chuyên môn sớm đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc của xã đã xây dựng từ năm 2009 và quan tâm sớm sửa chữa trụ sở làm việc của xã, vì hiện nay trụ sở đã xuống cấp.

Trả lời: Trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND – UBMTTQVN xã Đăk Sao được xây dựng từ năm 2009, qua thời gian dài sử dụng cùng với khí hậu khắc nghiệt (*thời gian mưa kéo dài*) của địa phương dẫn đến công trình đã xuống cấp. Nhằm đảm bảo về cơ sở vật chất và mỹ quan phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như an toàn cho Cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ. Do đó, việc triển khai sửa chữa Trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND – UBMTTQVN xã Đăk Sao là cần thiết. Qua rà soát, theo Nghị quyết 10/NQ-HĐND, ngày 15 tháng 07 năm 2022 của HĐND huyện đã có danh mục sửa chữa Trụ sở Đảng ủy – HĐND - UBND – UBMTTQVN xã Đăk Sao. Dự kiến sẽ triển khai đầu tư trong kế hoạch năm 2024.

2.2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng, ban chuyên môn sớm chi trả tiền dịch vụ môi trường cho bà con các thôn trên địa bàn xã. Vì từ tháng 01/2022 đến nay bà con chưa nhận được tiền dịch vụ môi trường rừng.

Trả lời: Ngày 19/4/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp với UBND xã Đăk Sao, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Kon Tum chi trả tiền DVMTR năm 2021 cho các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, giao rừng với tổng số tiền DVMTR được chi trả là 843.203.903 đồng cho 87 hộ gia đình, cá nhân theo Thông báo 28/TB-QBVPTR, ngày 30/3/2022 về việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông (*Hộ gia đình ký nhận và chi tiền trực tiếp cho từng hộ*). Do đó trong năm 2022, các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, giao rừng trên địa bàn xã đã được nhận đủ tiền DVMTR năm 2021.

- Về tiền DVMTR năm 2022 cho các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, giao rừng trên địa bàn xã Đăk Sao: Hiện nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-QBVPTR ngày 23/6/2023 về việc phối hợp với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Kon Tum chi trả tiền DVMTR năm 2022; theo đó, thời gian chi trả tiền DVMTR năm 2022 cho hộ gia đình, cá nhân là chiều ngày 06/7/2023. Căn cứ Thông báo trên, đề nghị UBND xã Đăk Sao thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân **đến tại trụ sở UBND xã** để nhận tiền DVMTR theo quy định.

3. Cử tri xã Đăk Rơ Ông

3.1. Đề nghị UBND huyện xem xét, xử lý bãi rác thải của huyện vì hiện nay vị trí bãi rác đang gây ô nhiễm môi trường và đời sống nhân dân trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông.

Trả lời: Bãi xử lý rác thải của huyện Tu Mơ Rông được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện (*Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 01/3/2022*); tại một phần khoảnh 3, tiểu khu 257 thuộc thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan, cách khu dân cư thôn La Giông, xã Đăk Rơ Ông khoảng 5km. Trong quá trình xử lý rác thải, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện đã dùng (*hóa chất diệt ruồi, vôi bột...*) để làm giảm mùi hôi thối, đồng thời định kỳ hàng tháng đốt rác để hạn chế mùi phát sinh. Việc bốc mùi bay đến khu dân cư là không thể. Tuy nhiên, UBND huyện sẽ cho kiểm tra lại và tiếp tục ban hành văn bản⁽²⁾ kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường để huyện đầu tư hệ thống xử lý rác thải theo quy định. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh chưa cân đối và bố trí nguồn kinh phí để Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Trong thời gian tới, để khắc phục, tạm thời làm giảm mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân khu vực lân cận khu bãi rác thải của huyện. Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện tăng cường phun xịt chế phẩm khử mùi các khu vực có nguy cơ phát tán mùi hôi trên diện rộng...; khoanh, chắn khu vực bãi thải nhằm hạn chế thấp nhất phơi nhiễm chất thải ra môi trường xung quanh, nhất là nguồn nước. Đồng thời tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, kiến nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí, nguồn lực để xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

3.2. Đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng tường rào cho trường Mầm

(2) (1) Báo cáo số 320/BC-UBND, ngày 28/05/2020 về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường 2020, giai đoạn 3 năm 2018-2019, kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2021; (2) Báo cáo số 305/BC-UBND, ngày 27/5/2021 về Tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2020 và năm 2021; Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; (3) Báo cáo số 454/BC-UBND, ngày 08/07/2022 về Tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2021 và năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; (4) Báo cáo số 420/BC-UBND, ngày 22/06/2023 về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2022 và năm 2023; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Non tại các điểm thôn trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông.

Trả lời: Hiện nay trung ương, tỉnh đã phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện với nguồn kinh phí hết sức hạn hẹp. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan và UBND các xã rà soát đăng ký danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Đối với kiến nghị của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu và hiện nay đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát nguồn lực để triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho trường học các cấp theo thứ tự ưu tiên khi cân đối được nguồn (trong đó có xã Đăk Rơ Ông).

3.3. Đề nghị HĐND huyện kiến nghị tỉnh chỉ đạo nạo vét kênh mương đường tỉnh lộ 678 đoạn thôn Kon Hia 2 vì mùa mưa hiện nay lượng đất, cát trôi trên nền đường khá nhiều gây khó khăn cho việc đi lại, mất an toàn giao.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng sớm kiểm tra và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đề nghị nạo vét kênh mương đoạn đường này phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa, bão.

4. Cử tri xã Đăk Tờ Kan

4.1. Đề nghị UBND huyện xem xét việc đền bù kinh phí tại diện tích đất xây dựng trụ sở UBND xã cho hộ bà Y Gít - thôn Kon Hnông.

Trả lời: Về đền bù kinh phí diện tích đất xây dựng trụ sở UBND xã cho hộ bà Y Gít (Chồng là A Phiêng) - thôn Kon Hnông qua kiểm tra hồ sơ bồi thường thiệt hại do Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư và GPMB huyện Tu Mơ Rông (Phòng Tài chính – Kế hoạch lập phê duyệt năm 2006) đã được chi trả cho hộ dân với số tiền là 13.398.750 đồng. (Theo lời kể của Bà Y Gít) đồng chí A Bê (nay đã mất) - Cán bộ địa chính xã có mượn lại của hộ Y Gít với số tiền là 2.000.000 đồng là việc cá nhân của đồng chí A Bê với Bà Y Gít.

4.2. Đề nghị UBND huyện điều chỉnh thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bị sai về thông tin mục đích sử dụng đối với các hộ dân trên địa bàn xã.

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 [Luật Đất đai 2013](#) về đính chính, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp:

“1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây: (a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó; (b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

- Thành phần Hồ sơ đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm: (1) Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; (2) Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; (3) Bản sao y giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân

cử người sử dụng đất; (4) Hợp đồng ủy quyền trong trường hợp có ủy quyền; (5) Giấy tờ chứng minh về việc sai sót (Trong trường hợp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện thì chỉ cần đưa ra thông báo của Văn phòng đăng ký đất đai cùng với giấy chứng nhận đã cấp kèm bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân).

- Về thủ tục đính chính giấy chứng nhận thực hiện theo Quy trình số 18, lĩnh vực đất đai (*Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum*)

Từ những quy định nêu trên đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đăk Tờ Kan chủ động hướng dẫn các hộ dân lập hồ sơ nộp trực tuyến hoặc liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để thực hiện việc điều chỉnh thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

4.3. Đề nghị UBND huyện cấp cây giống đúng thời vụ, chọn cây giống có năng suất cao và giá trị hàng hóa kinh tế cao.

Trả lời: - Việc cấp cây giống đúng thời vụ phụ thuộc việc chính quyền thôn, xã lập thủ tục đúng thời gian để trình các cơ quan thẩm định và triển khai các dự án; qua kiểm tra, nhiều xã chưa phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn, không thực hiện tốt quy trình và thời gian dẫn đến trễ thời vụ. UBND huyện đã có nhiều văn bản nhắc nhở, phê bình. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nội dung này trong thời gian đến.

Việc chọn cây giống có năng suất cao và giá trị hàng hóa kinh tế cao để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ dân đã được huyện định hướng hằng năm như: trồng cây Mắc Ca, Sầu Riêng, trồng rừng, hoặc chuyển đổi giống lúa năng suất cao như lúa ST 24, 25, mô hình trồng cỏ voi nuôi trâu, bò; mô hình trồng sắn (*giống mỳ KM 140*) theo phương thức đào hố (*mỳ hố*) nhằm hạn chế đất bạc màu.... Việc lựa chọn loại cây cụ thể là trách nhiệm của hộ gia đình cùng chính quyền xã đề xuất lập dự án hỗ trợ hoặc kiến nghị UBND huyện có chỉ đạo các Phòng chuyên môn tổng hợp và hỗ trợ từ các nguồn ngân sách.

Tuy nhiên qua chỉ đạo thực hiện các mô hình, UBND huyện nhận thấy một số nhược điểm cần phải được người dân và chính quyền địa phương thay đổi nếp nghĩ, cách làm như: sợ mất đất, không dám liên kết cùng Doanh nghiệp, HTX để phát triển các loại cây, con có giá trị kinh tế cao; không thực hiện tốt hướng dẫn kỹ thuật khi được hỗ trợ các mô hình giống lúa có năng suất cao dẫn đến năng suất chưa đạt, đẻ trâu bò chết, cây dựng liệu chết... người dân phát triển quá nhiều diện tích, không đầu tư công chăm sóc, làm cỏ dẫn đến năng suất thấp; phun thuốc diệt cỏ quá nhiều làm ảnh hưởng đến đất và cây trồng vụ sau... những tồn tại trên cần được cử tri cùng chính quyền cơ sở khắc phục trong thời gian đến để các đầu tư có hiệu quả hơn.

5. Cử tri xã Tu Mơ Rông

Cử tri: Y Liễu - Thôn Đăk Ka, xã Tu Mơ Rông: Đề nghị UBND huyện hỗ trợ cây giống phù hợp để nhân dân canh tác thay thế cây mì, vì hiện nay trên địa

bàn thôn cây mì trồng lên bị chết.

Trả lời: Nội dung này trùng với mục 4.3 được trả lời cho xã Đăk Tô Kan; việc định hướng cụ thể phải trên cơ sở diện tích, loại đất để tính toán. UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã làm việc với Thôn, hộ để báo cáo cụ thể.

6. Cử tri xã Đăk Hà

6.1. Cử tri: A Áo - Thôn trưởng Tu Mơ Rông xã Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bật điện sáng một số đoạn đường từ ngã ba thôn Đăk Siêng đến đoạn cầu đi vào thôn Ngọc Leang.

Trả lời: Hệ thống điện chiếu sáng công lộ Quốc lộ 40B (đoạn qua khu trung tâm huyện) được đầu tư xây dựng từ năm 2010, đến nay đã trải qua 13 năm sử dụng, một số trang thiết bị của công trình đã hư hỏng, trong đó có đoạn từ ngã ba thôn Đăk Siêng đến đoạn cầu đi vào thôn Ngọc Leang. Hiện nay, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị đang tiến hành kiểm tra, khắc phục. Mặt khác, hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư (Chủ đầu tư) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan đã tiến đánh giá toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng công lộ để đưa vào dự án chỉnh trang đô thị khu trung tâm huyện (dự kiến triển khai cuối năm 2023).

6.2. Cử tri: A Nhi - Thôn trưởng Đăk Siêng xã Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện quan tâm giải phóng mặt bằng đoạn đường đi vào thôn tại ngã 3 Đăk Siêng (Đường đi vào thôn bị Quán Chanh Oanh làm che khuất tầm nhìn) để mất an toàn giao thông; Đầu tư nâng cấp đoạn đường đi vào khu sản xuất do đường thấp khi trời mưa bị tràn nước làm ảnh hưởng không đi lại được.

Trả lời:

- **Về nội dung:** về giải phóng mặt bằng đoạn đường đi vào thôn tại ngã 3 Đăk Siêng (Đường đi vào thôn bị Quán Chanh Oanh làm che khuất tầm nhìn) để mất an toàn giao thông.

Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Đăk Hà xây dựng dự toán sửa chữa, trình UBND huyện cho ý kiến, trình HĐND huyện xem xét, cho chủ trương và kinh phí để nâng cấp, sửa chữa đường vào thôn Đăk Siêng vào năm 2024.

- **Về nội dung:** Đầu tư nâng cấp đoạn đường đi vào khu sản xuất do đường thấp khi trời mưa bị tràn nước làm ảnh hưởng không đi lại được.

Nội dung này trùng ý kiến đã trả lời cho cử tri xã Đăk Na.

6.3. Cử tri: Y Khương - Thôn trưởng Ngọc Leang xã Đăk Hà: Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền lắp đặt thêm trụ điện cho 25 hộ mới tách hộ trong thôn sử dụng điện đảm bảo, an toàn theo quy định.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã có ý kiến với Điện lực Tu Mơ Rông tiến hành kiểm tra thực tế. Theo đó Điện lực đã khảo sát, lập kế hoạch trình cấp trên để xin chủ trương kéo thêm một số trụ điện tại khu dân cư này. Tuy nhiên

hiện tại nguồn vốn của ngành điện đang khó khăn. Điện lực đang chờ, nếu được phê duyệt thì sẽ triển khai các bước tiếp theo.

6.4. Cử tri: Vi Văn Chôm - Thôn trưởng Thôn Ty Tu xã Đăk Hà: Hiện nay một số diện tích đất người dân canh tác lâu năm (*trồng mỳ*) một phần diện tích thuộc diện tích đất lâm nghiệp người dân muốn chuyển mục đích trồng rừng (*trồng cây thông*) nhưng sau khi trồng sau 3 năm người dân có được hưởng lợi theo quy định và sau này có được khai thác nhựa từ cây trồng nêu trên không? Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện làm rõ để người dân biết và thực hiện đúng quy định. (**Nội dung này thuộc thẩm quyền, tách nhiệm trả lời của UBND xã**).

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất, theo đó tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng trồng rừng trên đất trống, đồi núi trọc được quy hoạch là rừng sản xuất được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí trồng rừng. Điều kiện nhận hỗ trợ: Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng phải có đất quy hoạch trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền giao hoặc được thuê và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã sử dụng đất ổn định trong vòng 3 năm trở lên không có tranh chấp. Đối với doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức khác, đất trồng rừng sản xuất phải được giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng ổn định lâu dài (tối thiểu một chu kỳ)⁽³⁾. Bên cạnh đó, loài cây Thông Ba lá cũng là một trong các loài cây lâm nghiệp chính phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương được UBND huyện khuyến khích đưa vào một trong các loài cây chủ lực để hỗ trợ trồng rừng tập trung.

Về quyền lợi: Tại Khoản 1, Điều 8, Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 quy định “*Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng khi trồng rừng sản xuất được hưởng toàn bộ sản phẩm từ rừng trồng, khi khai thác sản phẩm được tự do lưu thông và được hưởng các chính sách ưu đãi về miễn giảm thuế và tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành*”.

Do đó nếu diện tích đất của hộ gia đình đủ điều kiện tham gia Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất, diện tích rừng trồng của hộ gia đình đảm bảo nghiêm thu thành rừng theo quy định thì hộ gia đình được khai thác nhựa, đồng thời được hưởng toàn bộ sản phẩm khai thác từ rừng trồng.

* Cử tri: Vi Văn Chôm - Thôn trưởng Thôn Ty Tu xã Đăk Hà: Tuyến đường đi khu sản xuất do BQL làm chủ đầu tư hiện nay vẫn chưa đền bù thiệt hại hoa màu cho dân, đề nghị UBND huyện chỉ đạo BQL sớm chi trả đền bù cho dân.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiến hành kiểm kê đất và tài sản trên đất nhưng vướng quy hoạch 03 loại rừng nên chưa trình phê duyệt phương án đền bù. Ban quản lý dự án đầu tư

⁽³⁾ Quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg, ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

xây dựng đã tham mưu UBND huyện trình Sở Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh xin đưa ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng

7. Cử tri xã Măng Ri

7.1. Cử tri Thôn Long Hi

- Đề nghị huyện làm mới đầu nguồn nước sinh hoạt của Thôn Long Hy 1.

Trả lời: Nội dung này trùng ý kiến đã trả lời cho cử tri xã Đak Na.

- Đề nghị cấp trên hạ thế điện tại Khóm 8, thuộc Thôn Long Hy 1.

Trả lời: Qua tìm hiểu được biết có một số hộ dân đang sinh sống tại Thôn Long Hi 1, nhưng có vườn, trồng sâm,.. tại vườn rẫy cách xa Thôn Long Hi 1 khoảng 8 km. Dù biết nhu cầu của bà con là chính đáng, tuy nhiên việc kéo điện phục vụ cho bà con tại khu vực nơi đây không thực hiện được (Vì nơi đây chưa được phê duyệt là khu dân cư, vốn đầu tư đường điện quá lớn,..).

7.2. Cử tri Thôn Long Lái

- Đề nghị cấp trên san ủi mặt bằng cho Thôn Long Lái.

Trả lời: Nội dung này trùng ý kiến đã trả lời cho cử tri xã Đak Na.

- Đề nghị UBND tỉnh sớm công tác chỉ đạo Sở giao thông vận tải đo đạc và đền bù làm cầu Đak Đơn khi thi công bị hư hại diện tích ruộng người dân.

Trả lời: Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra cùng đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Măng Ri cho thấy thiệt hại không đáng kể, và là do lũ tràn làm trôi trước đó, ảnh hưởng chỉ là 1 góc ruộng, đề nghị cử tri khắc phục vì đây là công trình khắc phục khẩn cấp do bão lũ, không có kinh phí hỗ trợ, đền bù.

Phần đất, đá còn để giữa lòng suối khi thi công sẽ có nguy cơ gây sạt lở, UBND huyện đã phản ánh cho Sở Giao thông chỉ đạo chơ đơn vị thi công khắc phục.

7.3. Cử tri Thôn Pu Tá

Cử tri đề nghị huyện khảo sát và làm cầu treo tại Tea Húc 1 và Tea Húc 2 để an toàn đi lại.

Trả lời: UBND huyện sẽ giao cho UBND xã khảo sát và báo cáo cụ thể việc đầu tư xây dựng cầu treo tại Tea Húc 1 và Tea Húc 2; tinh thần là UBND xã cùng người dân khắc phục vì nguồn kinh phí chương trình mục tiêu đã được phân bổ như các câu trả lời như trên.

8. Cử tri xã Tê Xăng

8.1. Cử tri thôn Đăk Viên và Thôn Tân Ba

- Cử tri thôn Đăk Viên: Đề nghị huyện khảo sát sớm và nâng cấp thủy lợi Tê Pơ O và làm mới thủy lợi Pu Ry để bà con có nước tưới tiêu ruộng diện tích khoảng 7ha.

- Cử tri Thôn Tân Ba: đề nghị huyện sớm khảo sát và làm mới Thủy lợi Tê Xăng, thủy lợi Tê Pơ Ro và thủy lợi Ngọc Rơ Ba.

Trả lời: Đối với 02 nội dung nêu trên, UBND huyện trả lời như sau. UBND huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng kiểm tra, đánh giá và đề xuất kế hoạch xây dựng mới hoặc sửa chữa để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân (*trường hợp cần thiết*) bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trình cơ quan chuyên môn thẩm quyền cấp huyện thẩm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. Trong thời gian trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng cân đối các nguồn kinh phí được hàng năm giao để sửa chữa kênh mương đảm bảo theo quy định hiện hành nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất của các hộ dân trong khu vực tưới của các thủy lợi nêu trên.

8.2. Thôn Đăk Viên

- Trong năm 2022 cấp trên đã tiến hành đi đo đạc diện tích diện tích đất nông nghiệp, đất sản xuất đến nay vẫn chưa cấp bìa đồ để bà con nhân dân yên tâm trong canh tác, sản xuất, tránh tình trạng tranh chấp đất đai, đề nghị cấp trên sớm phê duyệt.

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (*trong đó có nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất*). Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường (*đơn vị chủ đầu tư*) đã phối hợp với các đơn vị tư vấn hoàn thành công tác đo đạc ngoại nghiệp, biên tập bản đồ địa chính và nghiệm thu đối với 11/11 xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông để làm cơ sở chuyển sang giai đoạn Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ đồng loạt theo dự án được duyệt. Để kịp thời cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân trên địa bàn xã; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng phối hợp với đơn vị tư vấn (*Công ty Cổ phần tư vấn trắc địa bản đồ và Công nghệ mở Tây Hồ*) thông báo đến các hộ dân tại các thôn trên địa bàn xã, đăng ký kê khai, lập hồ sơ địa chính và tiến hành xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân theo quy định.

- Cử tri Thôn: Đề nghị huyện giao lại cho người dân quản lý, bảo vệ rừng và cho người dân được hưởng tiền dịch vụ QLVR trên địa bàn.

Trả lời: Ngày 21/7/2022 UBND xã Tê Xăng đã Tờ trình số 29/TTr-UBND về việc giao lại diện tích rừng hiện tại do Ủy ban nhân dân xã đang quản lý cho cộng đồng thôn Đăk Viên quản lý. Cụ thể: Vị trí: Tiểu khu 220a, 221 do UBND xã Tê Xăng quản lý.

+ Bao gồm các lô rừng: Lô 1 khoảnh 2 tiểu khu 220a. Lô 1, 2 khoảnh 1; Lô 1, 2, 3, 4 khoảnh 2; Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 khoảnh 4; Lô 1, 2, 3 khoảnh 10; Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoảnh 11; Lô 1, 2, 3, 4, 5 khoảnh 12 tiểu khu 221.

- Diện tích đề nghị giao: 71,48 ha. Trong đó:

+ Đất có rừng: 71,48 ha;

+ Đất không có rừng: 0 ha.

- Đối tượng giao: Rừng và đất lâm nghiệp được quy hoạch theo chức năng rừng sản xuất và rừng phòng hộ

- Trạng thái rừng khu vực giao đất, giao rừng: Rừng gỗ lá rộng thường xanh trung bình: 3,7 ha; Rừng gỗ lá rộng thường xanh phục hồi: 50,33 ha; Rừng gỗ tự nhiên núi đất LK trung bình: 10,41 ha; Rừng hỗn giao G-TN tự nhiên núi đất: 0,25 ha; Tre nứa khác tự nhiên núi đất: 6,79 ha.

Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Tê Xăng tiếp tục tiến hành rà soát diện tích rừng do Ủy ban nhân dân xã đang quản lý để xây dựng Kế hoạch, đăng ký nhu cầu gửi cơ quan chức năng của huyện để thực hiện giao đất, giao rừng cho cộng đồng quản lý theo quy định.

- Cử tri đề nghị: Cấp trên xem xét lại tiền dịch vụ môi trường rừng (kinh phí tuần tra, kiểm tra truy quyết) Thôn trưởng các Thôn đã ký Hồ sơ từ tháng 01 đến tháng 1 năm 2022, số tiền mới nhận được là. 1.500.000 đồng.

Trả lời: Nội dung này Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo cho đồng chí Chủ tịch UBND xã đương nhiệm phối hợp với đồng chí nguyên Chủ tịch UBND xã rà soát báo cáo cụ thể cho UBND huyện và cử tri thôn trong thời gian sớm nhất.

8.3. Cử tri Tân Ba

- Cử tri của các hộ: A Thiệp, Y Khuyên, A Môn, A Blom, Y Ty, A Bo, A De, A Ngọc, A Vay, A Soan, A Bình, Y Day, A Độ đề nghị BQLDA huyện đo đạc lại diện tích bị vùi lấp diện tích ruộng và hoa màu do thi công công trình đường ATK và sớm đền bù cho người dân.

Trả lời: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với UBND xã Tê Xăng tiến hành kiểm kê các hộ dân có ruộng bị bồi lấp đất nằm ngoài dự án do quá trình thi công gây ra, đồng thời làm việc với Công ty TNHH Tuấn Dũng (đơn vị thi công) để hỗ trợ cho các hộ dân có ruộng bị thiệt hại. Dự kiến sẽ thực hiện hỗ trợ trong tháng 7/2023.

- Cử tri Y Mai đề nghị cán bộ Tư pháp Trần Duy Long trước đây và phòng Lao động thương binh và xã hội huyện trả lại giấy Chứng nhận bị khuyết tật cho con là Y Minh Hằng và A Thuận.

Trả lời: Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Và qua xác minh thì cử tri Y Mai đã nộp: Giấy khám sức khỏe, Căn cước công dân của đối tượng, Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu của đối tượng cho đồng chí Trần Duy Long. Nhưng cho đến khi chuyển công tác nơi khác đồng chí Trần Duy Long vẫn chưa tham mưu Chủ tịch hội đồng xác định mức độ khuyết tật (Chủ tịch UBND xã) tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 5 Thông tư này. Do đó yêu cầu Ủy ban nhân xã tiếp thu, đồng thời khẩn trương liên hệ Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện để

hướng dẫn bước tiếp theo để trình cấp trên xem xét, giải quyết chế độ theo đúng quy định.

8.4. Thôn Đăk Sông:

- Cử tri A Phương, A Lập, Y Teo đề nghị BQLDA huyện đo đạc lại diện tích bị vùi lấp diện tích ruộng và hoa màu do thi công công trình đường ATK và sớm đền bù cho người dân.

Trả lời: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với UBND xã kiểm kê các hộ dân có ruộng bị bồi lấp đất nằm ngoài dự án do quá trình thi công gây ra đồng thời làm việc với Công ty TNHH Tuấn Dũng để hỗ trợ cho các hộ dân có ruộng bị thiệt hại. **Ban Quản lý dự án huyện** Dự kiến sẽ thực hiện hỗ trợ trong tháng 7/2023.

- Cử tri Thôn: Đề nghị huyện chỉ đạo Công ty thủy điện Ry Ninh II - Đăk Psi đến nay vẫn chưa đền bù cho người dân toàn bộ các diện tích bị hư hại.

Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ động liên hệ với Công ty Cổ phần thủy điện Ry Ninh II-Đăk Psi, qua trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Ry Ninh II-Đăk Psi thì phần diện tích bị ảnh hưởng khi thi công nhà máy thủy điện Đăk Psi 1 đã hoàn thành việc chi trả tiền đền bù. Tuy nhiên, qua các mùa mưa, phần đất đào đắp tiếp tục bị sạt lở, trôi xuống làm ảnh hưởng đến phần diện tích của một số hộ dân ngoài phần diện tích bị ảnh hưởng đã được đền bù. Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sớm có Văn bản đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Ry Ninh II-Đăk Psi phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng, các hộ dân bị ảnh hưởng do phần đất đào đắp sạt lở, trôi xuống làm ảnh hưởng đến phần diện tích của một số hộ dân ngoài phần diện tích bị ảnh hưởng đã được đền bù để thỏa thuận, thống nhất đền bù thiệt hại cho nhân dân.

- Cử tri đề nghị: Đường Tỉnh lộ 672 từ quán nhà Mai – Hùng đến cầu Đăk Pơ Ro không có đường mương thoát nước, đề nghị Công ty Đăk Bình sớm khắc phục, đồng thời trên tuyến đường này từ ngã 3 xã Ngọc Lây đến xã Măng Ry đã xuống cấp nhiều đoạn che khuất tầm nhìn, làm mất an toàn giao thông đường bộ.

Trả lời: Tuyến đường Tỉnh lộ 672 hiện nay đã bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều đoạn che khuất tầm nhìn và một số đoạn không có rãnh thoát nước, gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hoá cho nhân dân. UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng sớm kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đề nghị bố trí kinh phí để cải tạo, làm rãnh thoát nước, sửa chữa tuyến đường này phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân.

- Cử tri Thôn Đăk Sông: Đề nghị tỉnh, huyện sớm khảo sát, lấy nhu cầu người dân Thôn Đăk Sông rất nhiều hộ thiếu đất ở, sớm quy hoạch và đầu tư mặt bằng để bố trí đất ở, dân dân khu mới an toàn, tại các cuộc tiếp xúc cử tri với cấp Tỉnh, huyện cấp trên cũng chưa được giải quyết mà chỉ có tiếp thu và trả lời nhiều lần.

Trả lời: UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Trong thời gian tới

UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Tô Xăng, phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp các hộ dân thiếu đất ở trên địa bàn xã, đề xuất, kiến nghị các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện hỗ trợ theo quy định.

8.5. Thôn Tu Thó

- Cử tri Thôn: Đề nghị BQLDA huyện sửa lại thủy lợi Long Tam đoạn ống sắt bị đứt gãy.

Trả lời: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện sẽ cử cán bộ phụ trách kiểm tra nguyên hư hỏng và có Báo cáo UBND huyện, các Phòng ban liên quan hướng khắc phục trong tháng 7/2023.

- Cử tri Thôn: Đề nghị BQLDA huyện sớm sửa chữa lại nước sinh hoạt của Thôn từ nhà Rông đến nhà ông A Phong nước không về để bà con có nước sinh hoạt.

Trả lời: Ban quản lý dự án đã làm việc với UBND xã Tô Xăng, đại diện thôn Tu Thó. Kiểm tra nguyên hư hỏng và có Báo cáo UBND huyện, các Phòng ban liên quan hướng khắc phục trong tháng 6/2023.

Tuy nhiên, cả 2 nội dung Thủy lợi Long Tam và nước sinh hoạt của Thôn đã được bàn giao cho xã; UBND xã phải có trách nhiệm thành lập tổ vận hành sử dụng của thôn để bảo trì, vận hành, sử dụng nếu hư hỏng nhỏ. Tránh việc người dân tự ý tháo, vặn, chèn đá làm hỏng công trình và hằng năm cân đối nguồn hỗ trợ người dân sửa chữa dưới sự hướng dẫn của cán bộ xã phụ trách chuyên môn. Trường hợp hư hỏng lớn mới báo về huyện.

8.6. Ý kiến chung (tại thôn Tu Thó và thôn Tân Ba)

- Đề nghị UBND xã xem xét lại số hộ được Công ty Sâm Ngọc linh đã hỗ trợ 93 cây giống cho 2 hộ A Đe Thôn Tu Thó và hộ A Hiệp (b) Thôn Tân Ba nhưng đến nay 2 hộ trên không nhận.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung trên; Theo đó, vào ngày 23/6/2023, UBND xã đã thực hiện trao 94 cây giống sâm Ngọc Linh cho 2 hộ: A Đề (thuộc hộ A Toàn - Thôn Tu Thó) và hộ A Hiệp (b) Thôn Tân Ba.

9. Cử tri xã Ngọc Yêu

9.1. Cử tri Thôn Long Láy 2

- Đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo điện lực nâng cấp lại điện lưới tại thôn Long Láy 2 vì khi nhân dân sử dụng hết toàn hệ thống cung cấp trong thôn mà điện hay bị sập cầu dao và yếu đi.

Trả lời: Nội dung cử tri kiến nghị là đúng và thiết thực, Ủy ban nhân dân huyện đã có ý kiến với Điện lực Tu Mơ Rông tiến hành kiểm tra, căn cứ các quy định kỹ thuật trong quản lý vận hành lưới điện. Điện lực đã thường xuyên theo dõi và đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật xử lý đến nay điện tại Thôn Long Láy 2 đã vận hành ổn định.

9.2. Cử tri thôn Long Láy 1, Ngọc đo, Ba Tu 3

- Đề nghị cấp trên đẩy nhanh tiến độ nước tự chảy thôn Ba Tu 3 để nhân có nước sinh hoạt.

Trả lời: Đến nay, công trình cấp nước cho thôn Ba Tu 3 đã hoàn thành. Riêng các thôn khác (thôn Ba Tu 2, Long Láy 2, nước trung tâm xã...) mới ký kết hợp đồng, hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. 02 thôn Ngọc Đo và thôn Long Láy 1 nước bị tắc, hiện đang triển khai xử lý. Dự kiến trong tháng 7/2023 hoàn thành.

- Đề nghị cấp trên xem xét tiếp tục phân bổ nguồn vốn vay giải quyết việc làm (trồng giống Sâm Ngọc linh) cho nhân để phát triển kinh tế.

Trả lời: Hiện nay tại phòng giao dịch NHCSXH huyện đã triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách xã hội để phục vụ cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Về vốn vay, phòng giao dịch NHCSXH huyện đáp ứng đủ nguồn vốn khi các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Đối với nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, trong năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản (*Công văn số 34/UBND-VP, ngày 09/01/2023*) đề nghị Chi nhánh NHCSXH tỉnh xin bổ sung nguồn vốn vay phục vụ trồng sâm Ngọc Linh và đã được chi nhánh NHCSXH tỉnh quan tâm chuyển bổ sung nguồn vốn vay phục vụ trồng sâm Ngọc Linh số tiền 15 tỷ đồng và đã được chi nhánh NHCSXH tỉnh quan tâm bổ sung số tiền 5,8 tỷ đồng. Theo đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phân giao kế hoạch về cho xã Ngọc Yêu số tiền 1.000 triệu đồng để cho vay Trồng Sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, đối với nguồn vốn này NHCSXH cấp trên căn cứ vào nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH huyện hàng năm để chuyển vốn với mức tương đương. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu vốn giải quyết việc làm theo ý kiến kiến nghị của cử tri xã Ngọc Yêu nói riêng cũng như toàn thể cử tri trên địa bàn huyện nói chung, UBND huyện tiếp tục quan tâm chuyển bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH huyện trong năm 2023 cũng như các năm tiếp theo. (*Năm 2023 UBND huyện đã bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH 1.100 triệu đồng, lũy kế nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH huyện 5.300 triệu đồng*) để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân.

10. Cử tri xã Văn Xuôi

10.1. Cử tri Thôn Đăk Văn Linh

- Đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo Quỹ bảo vệ phát triển rừng Kon Tum chi trả tiền dịch vụ bảo vệ rừng năm 2022 -2023 thuộc các chương trình 304, 30a, 1264.

Trả lời: Hiện nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-QBVPTR ngày 23/6/2023 về việc phối hợp với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Kon Tum chi trả tiền DVMTR năm 2022; theo

đó, thời gian chi trả tiền DVMTR năm 2022 cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Văn Xuôi là chiều ngày 05/7/2023. Căn cứ Thông báo trên, đề nghị UBND xã Văn Xuôi thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân **đến tại trụ sở UBND xã** để nhận tiền DVMTR theo quy định.

- Hiện nay đoạn đường từ cầu Đắc Psi vào giáp xã Ngọc Yêu khoảng 12km từ năm 2022 tình giao cho sở giao thông quản lý sửa chữa. Nhưng hiện nay trên đoạn đường này có 6 điểm sạt lở chưa được khắc phục. Vậy đề nghị cấp trên chỉ đạo sở giao thông khắc phục 6 điểm sạt lở và nạo vét mương, phát dọn cỏ trước thời điểm mùa mưa.

Trả lời: Tuyến đường từ cầu Đắc Psi vào giáp xã Ngọc Yêu là tuyến đường quan trọng trong việc đi lại và vận chuyển hàng hoá cho nhân dân hai xã Ngọc Yêu và Văn Xuôi. Tuyến đường này đã được bàn giao về Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum. Hiện tuyến đường này bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hoá cho nhân dân. UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng sớm kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum kiểm tra, sớm khắc phục, sửa chữa tuyến đường này phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân.

10.2. Cử tri Thôn Long Tro

Đề nghị cấp trên đẩy nhanh tiến độ nước tự chảy 2 thôn Long Tro và thôn Ba Khen để nhân dân sớm có nước sinh hoạt.

Trả lời: Công trình: Nước sinh hoạt tập trung khu tái định cư Ba Khen - Long Tro xã Văn Xuôi đã hoàn thành và đã có nước (*có Biên bản xác nhận của thôn*). **Địa điểm đập đầu mỗi được thôn, xã chọn**, tuy nhiên qua kiểm tra, nguồn nước đầu nguồn người dân thả trâu bò, làm ảnh hưởng chất lượng nước. **UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã kiểm tra, khắc phục ngay** để bàn giao, đưa vào phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.

Trên đây là báo cáo tổng hợp Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Tu Mơ Rông./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- ĐB HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Trung Mạnh